

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การหารือแนวทางการส่งเสริมสิทธิทางการเมืองและการเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งของชนพิการ
ด้วยเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (Asian Network for Free Elections : ANFREL Foundation) ได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน กสม. เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมสิทธิทางการเมืองและการเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งของชนพิการ รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ สำนักงาน กสม. จึงขอหารือในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุม กสม. เพื่อพิจารณาว่า

๑. ควรยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับ กกต. หรือไม่ ประการใด
๒. กรณีที่เห็นด้วยว่าควรหารือกับ กกต. ในเรื่องดังกล่าว อาจพิจารณามอบหมายกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่รับผิดชอบดำเนินการโดยให้สำนักงานฯ ประสานและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการหารือต่อไป
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ที่ประชุมมีมติ ๓ : ๒ เห็นควรให้ยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับ กกต. เสียงข้างมากที่เห็นควรยกเรื่องขึ้นหารือกับ กกต. คือ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิง นางเตือนใจ ดีเทศน์ และนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นควรให้ยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับ กกต. คือ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒. มอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ดำเนินการจัดทำหนังสือไปยังสำนักงาน กกต. เพื่อขอหารือแนวทางการส่งเสริมสิทธิทางการเมืองและการเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งของชนพิการ และมอบให้นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการหารือกับ กกต. โดยให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการประสานและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการหารือต่อไป

๒. ขอความอนุเคราะห์ใช้ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการบริหารรูนหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดทำโลโก้แถบแม่เหล็ก ๒ ด้านสำหรับติดเสื้อสูท เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้สวมใส่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑ โดยด้านหนึ่งเป็นตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีอักษรว่า ปสม.๑ อยู่ด้านล่าง และอีกด้านหนึ่งเป็นตราสัญลักษณ์สถาบันพระปกเกล้า โดยโลโก้แถบแม่เหล็กสามารถสลับใช้ได้ทั้ง ๒ ด้าน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติไม่ขัดข้องและอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดทำโลโก้แถบแม่เหล็กตามที่เสนอ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ “หน่วยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ทราบถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๒๓ ด้าน (๒๓ ฉบับ) ซึ่งผูกพันกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินโครงการและแผนต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อตอบสนองเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามแผนแม่บททั้ง ๒๓ ฉบับ และต้องจัดทำแผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในฐานหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำของงบประมาณและรายจ่ายประจำปีต่อไป นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐทุกหน่วยจะต้องรายงานผลการดำเนินการประจำปีให้ทราบภายใน ๙๐ วันจากวันที่ สศช. กำหนดให้รายงานตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ มาตรา ๒๔ โดยอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบผลการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ และผลการหารือกับ สศช. อย่างไม่เป็นทางการในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงาน กสม. และหน่วยงานราชการที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๒. มอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป